



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๓๘๒ / ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย:-

คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิการบดี	ประธานที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	กรรมการที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ	กรรมการที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่	กรรมการที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป	กรรมการที่ปรึกษา
พระเมธาวิเชียร, รศ.ดร.	กรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล	กรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์	กรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ	กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณบดีคณะสังคมศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์	รองประธานกรรมการ

.../หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์	รองประธานกรรมการ
พระวชิรภิตติบัณฑิต, รศ.ดร.	กรรมการ
พระสิทธินิติธาดา, รศ.ดร.	กรรมการ
พระครูปริมาณุรักษ์, รศ.ดร.	กรรมการ
รศ.ดร.พรรษา พุฒยงกูร	กรรมการ
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง	กรรมการ
ศ.ดร.จำนงค์ อติวัฒน์สิทธิ์	กรรมการ
รศ.ดร.สมาน งามสนิท	กรรมการ
รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล	กรรมการ
รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร	กรรมการ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสังคมศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการสังคมศาสตร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ

รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น	ประธานกรรมการ
รศ.ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง	รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง	รองประธานกรรมการ
พระมหาสุเทพ สุปณฺธิโต, ผศ.	กรรมการ
พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร	กรรมการ
พระครูปลัดอุดมวัฒน์, ดร.	กรรมการ
รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี	กรรมการ
ผศ.ดร.อุบลวรรณ ภวกานันท์	กรรมการ
ผศ.ดร.เดชา กัปโก	กรรมการ
อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ้มรัตน์ภัทรกุล	กรรมการ
อาจารย์เดชอุดม แสงบุญ	กรรมการ
อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา	กรรมการ
อาจารย์จำมยุ้น ลุงเฮือง	กรรมการ
อาจารย์ สนธิญาณ รักษาภักดิ์	กรรมการ
ผศ.ผดุง วรรณทอง	กรรมการและเลขานุการ
พระมหาพิสุทธิ์ สิทธิเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

พระปลัดระพีณ พุทธิสารโ, ผศ.ดร.	ประธานกรรมการ
รศ.ดร.พิเชฐ ทั้งโต	รองประธานกรรมการ
พระครูธรรมธรสุภาพร ปภัสสรโ	กรรมการ

.../รศ.ดร.เต็มศักดิ์

รศ.ดร.เต็มศักดิ์ ทองอินทร์	กรรมการ
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา	กรรมการ
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ทักษิณ ประชามอญ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะไบ	กรรมการ
ดร.กรกต ชาบัณชิต	กรรมการ
อาจารย์วินัย มีมาก	กรรมการ
ผศ.ดร.สุรียา รักษาเมือง	กรรมการและเลขานุการ
พระมหาพิสุทธิ สิริเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเรวดี จรรยา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฐม

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา	ประธานกรรมการ
ผศ.เดช ชูจันทร์	รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.พลวัฒน์ ชุมสุข	กรรมการ
พระครูวินัยธรเอก ชินวิโส,ดร.	กรรมการ
พระมหาสุนันท์ สุนนโท, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาสมชาย ขนติสรโณ	กรรมการ
พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.	กรรมการ
พระมหาเกียรติศักดิ์ อภิสัทโธ	กรรมการ
ผศ.ชัชชัย ไชยสา	กรรมการ
อาจารย์ ดร. สร้อยบุญ ทรายทอง	กรรมการ
รศ.อนุภูมิ ไชวเกษม	กรรมการ
ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณกานต์ หิรัญวัชรปภา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชญานุช สามัญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ

พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร.	ประธานที่ปรึกษา
พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.	ประธานกรรมการ
พระครูพิศิษฐ์ประชานาถ, ดร.	รองประธานกรรมการ
พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิต, ดร.	กรรมการ
พระปลัดสมนึก ธีรปญโญ, ดร.	กรรมการ
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช	กรรมการ

.../ผศ.ดร.ยุทธนา

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต	กรรมการ
ผศ.ดร.อภิญา ฉัตรช่อฟ้า	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว	กรรมการ
อาจารย์ ดร.บวร ชมขุนศรี	กรรมการ
พระนุชิต นาคเสโน, ดร.	กรรมการ
นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช	กรรมการ
นายอานนท์ นรมาตร	กรรมการ
นางสาวพัชรี หาลาง	กรรมการ
นางสาวจิราพร อรรถารส	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจตุติ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายของที่ระลึก

อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง	ประธานกรรมการ
อาจารย์ พิวัฒน์ มโนรัตน์	รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต	กรรมการ
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล	กรรมการ
ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มประเสริฐ	กรรมการ
รศ.ดร.โกเมศ ขวัญเมือง	กรรมการ
อาจารย์มารุตพงษ์ มาสิงห์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญปกครอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุกัญญาแจ้งนคร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่

รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น	ประธานกรรมการ
พระครูวินัยธรเอก ชินวีโส,ผศ.ดร.	รองประธานกรรมการ
พระมหาอนุชา กญจโน	รองประธานกรรมการ
พระปลัดวีระศักดิ์ อีร์งกูโร, ดร.	กรรมการ
พระปลัดสมนึก อีร์ปโย, ดร.	กรรมการ
พระมหาสุพัฒน์ นนทปโย, ดร.	กรรมการ
ผศ.ดร.ประเสริฐ อิลาว	กรรมการ
ผศ.ดร.เอนก ไยอินทร์	กรรมการ
อาจารย์วินัย มีมาก	กรรมการ
อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา	กรรมการ
บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์	กรรมการ

.../บุคลากรกองอาคาร

บุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ	กรรมการ
พระมหาพิสุทธิ์ สิทธิเมธี	กรรมการและเลขานุการ
พระมหาวินเฉลิม สุวฑิตเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายนเรศ ฤทธิเดช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพลวัฒน์ สีทา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายดวงจันทร์ แสงอาทิตย์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการและเหรียญก

พระปลัดระพิน พุทธิสารโ, ผศ.ดร.	ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น	รองประธานกรรมการ
พระมหาพิสุทธิ์ สิทธิเมธี	กรรมการ
อาจารย์ ดร. สุมาลี บุญเรือง	กรรมการ
นางสาวกาญจนา บุญเรือง	กรรมการ
นางสาวเรวดี จรรยา	กรรมการ
นางสาวสุกัญญา แจ่มนคร	กรรมการ
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรกุลโร, ดร.	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวลัดดาวลัย บุญปกครอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจิราพร อรรถารส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย